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เรื่อง  กำรชดใชเ้งินทดรองรำชกำร 
 

   

 

กรมบญัชีกลำงได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๓๐๙๕ ลงวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้  (๑) อนุมัติให้ส่งกอง
ก าลังทหารไทยจ านวน ๑ กองพันทหารราบผสมเข้าร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่าง
สหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติในดาร์ฟูร์ (UNAMID) รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจ 
และบุคลากรในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคตเมื่อมีค าขอขององค์การสหประชาชาติ (๒) อนุมัติ
เกี่ยวกับสิทธิในการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณและสิทธิในการพิจารณาบ าเหนจ็บ านาญพิเศษใน
เวลาฉุกเฉิน (๓) อนุมัติหลักการสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ในกรอบวงเงินประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท ต่อวงรอบ ๖ เดือน โดยให้กระทรวงกลาโหมขอท าความ
ตกลงกับกระทรวงการคลังในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ (๔) อนุมัติในหลักการให้จัดท า
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติในการส่งกองก าลังเข้าร่วมใน
ภารกจิรักษาสนัติภาพผสมระหว่างสหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติในดาร์ฟูร์ (UNAMID) 

ต่อมากระทรวงการต่างประเทศได้เสนอเร่ือง การส่งกองพันทหารราบเข้าร่วมใน
ภารกจิรักษาสนัติภาพผสมระหว่างสหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติในดาร์ฟูร์ (UNAMID) ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ ง ซึ่ งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
เห็นชอบยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ ส่วนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจของกองก าลังทหารไทยในกรอบวงเงิน ๓๕๐ ล้านบาทต่อ
วงรอบ ๖ เดือน ซึ่งสหประชาชาติจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนโดยประเทศไทยจะต้องส ารองค่าใช้จ่าย
ไปก่อนนั้น ให้กระทรวงกลาโหมขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณ และเมื่อ
ได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติแล้ว ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไปตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง 

กระทรวงกลางโหม (กรมยุทธการทหาร) ได้จัดประชุมผู้แทนส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ณ กองบัญชาการกองทพัไทย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินการด้านงบประมาณสนับสนุนปฏบิัติการของกองก าลังเฉพาะกจิ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยกระทรวงกลาโหมเห็น
ว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวยังไม่ชัดเจนว่าในการด าเนินงานจะให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายหรือเงินทดรองราชการ กระทรวงกลาโหมจึงประสงค์จะขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

 
 ส่งพร้อมหนงัสอื ด่วนมาก ที่ นร ๐๙๐๑/๑๐๔๖ ลงวนัที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 



 ๒ 

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยขออนุมัติใช้เงินทดรองราชการและน าเงินที่ได้รับจากองค์การ
สหประชาชาติมาใช้คืนเงินทดรองราชการดังกล่าวในภายหลัง  

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเหน็ว่า  ในการเสนอความเหน็ของกระทรวงการคลัง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองดังกล่าว กระทรวงการคลังได้อ้างองิความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) เร่ือง การใช้เงินทดรองราชการเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
สาธารณะ (เร่ืองเสร็จที่  ๑๓๙/๒๕๕๒) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ได้วางแนว
วินิจฉัยว่า การใช้จ่ายเงินทดรองราชการต้องมีลักษณะเป็นการใช้เงินทดรองราชการจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายไปพลางก่อนและต้องมีการเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้
จ่ายไปแล้ว กรมบัญชีกลางจึงเสนอให้กระทรวงกลาโหมใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
ส่วนเงินที่ได้รับจากองค์การสหประชาชาติให้ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ดังนั้น ในกรณีที่กระทรวงกลาโหมจะขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยจะขออนุมัติใช้เงินทดรองราชการและน าเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การสหประชาชาติมาใช้คืนภายหลัง  กระทรวงการคลังมีประเด็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับการ
ชดใช้คืนเงินทดรองราชการว่าจะสามารถใช้เงินสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติมาชดใช้คืน
เงินทดรองราชการแทนการตั้ งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการได้หรือไม่ 
กรมบัญชีกลางจึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกบัการชดใช้เงินทดรองราชการรวมสองประเดน็ 
ดังนี้  

(๑) การใช้และการชดใช้เงินทดรองราชการตามความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ในเร่ืองเสร็จที่ ๑๓๙/๒๕๕๒ หมายถึง การใช้และการชดใช้เงินทดรอง
ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เท่านั้น ใช่หรือไม่  

(๒) กระทรวงการคลังจะออกระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการโดยอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา ๒๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ก าหนดให้น าเงิน
ประเภทอื่นที่มิใช่เงินงบประมาณรายจ่ายมาชดใช้คืนเงินทดรองราชการได้หรือไม่ 

 

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่  ๑๒)  ได้พิจารณาปัญหาข้อหารือของ
กรมบัญชีกลาง โดยมีผู้ แทนส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส านัก
งบประมาณ) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทพัไทย) และผู้แทนกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) เป็นผู้ชี้ แจงข้อเทจ็จริงแล้ว  ปรากฏข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมว่า กระทรวงกลาโหมได้
ประสานกับส านักงบประมาณเพื่อขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางในการปฏิบัติภารกจิรักษา
สันติภาพฯ แต่จากการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงบประมาณได้แจ้งว่างบประมาณ
รายจ่ายงบกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนภารกิจดังกล่าว จึง
เสนอให้กระทรวงกลาโหมท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอใช้เงินทดรองราชการ  ซึ่ง
กระทรวงการคลังเห็นว่า หากต้องมีการเสนอเร่ืองนี้ เข้าคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหนึ่งเพื่อขออนุมัติใน
หลักการให้ใช้เงินทดรองราชการ กระทรวงการคลังกอ็าจมีปัญหาข้อกฎหมายในการชดใช้คืนเงิน
ทดรองราชการได้ จึงได้หารือมายังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



 ๓ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๒) ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและค าชี้ แจง
เพิ่มเติมของผู้ แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า  การพิจารณาให้ความเห็นต่อปัญหาข้อ
กฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
นั้ น เป็นการให้ความเห็นต่อปัญหาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐหรือตามค าสั่ งของ
นายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งปัญหาข้อกฎหมายนั้นต้องมีข้อเทจ็จริงที่เกิดขึ้นและเป็น
ข้อเทจ็จริงที่ยุติแล้ว และหน่วยงานของรัฐนั้นเห็นว่าปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อเทจ็จริง
นั้นเป็นเหตุให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้โดยถูกต้อง  แต่ตามปัญหาที่กรมบัญชีกลาง
หารือมานี้ เป็นกรณีเกี่ยวกับการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงกลาโหมขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการปฏบิัติภารกิจรักษาสันติภาพฯ  ดังนั้น ในเบื้องต้นกระทรวงกลาโหมจึงต้อง
ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณให้ได้ว่าจะใช้งบประมาณส่วนใดในการสนับสนุนภารกิจ
ดังกล่าว หากไม่สามารถตกลงกันได้กจ็ะต้องรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป  ดังนั้น 
กรณีตามข้อหารือของกรมบัญชีกลางจึงยังไม่ปรากฏข้อเทจ็จริงในทางปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดปัญหา
ทางกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) จึงไม่อาจรับข้อหารือนี้ ไว้พิจารณาได้ 

 

 

(ลงชื่อ) พรทพิย์  จาละ 

(คุณพรทพิย์  จาละ) 

เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตุลาคม  ๒๕๕๒ 
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             เรื่องเสร็จที่ 19๒๐๒/๒๕๕๒

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง การชดใช้เงินทดรองราชการ

กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค ๐๕๐๒.๓/๑๓๐๕๕ ลงวันที่ ๒๒
มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ (๑) อนุมัติให้ส่งกอง
กําลังทหารไทยจํานวน ๑ กองพันทหารราบผสมเข้าร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่าง
สหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติในดาร์ฟูร์ (UNAMID) รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ทหาร ตํารวจ
และบุคลากร
             ในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคตเมื่อมีคําขอขององค์การสหประชาชาติ (๒) อนุมัติ
เกี่ยวกับสิทธิในการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณและสิทธิในการพิจารณาบํา เหน็จบํานาญพิเศษใน
เวลาฉุกเฉิน (๓) อนุมัติหลักการสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ในกรอบวงเงินประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท ต่อวงรอบ ๒ Wau โดยให้กระทรวงกลาโหมขอทําความ
ตกลงกับกระทรวงการคลังในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ (2) อนุมัติในหลักการให้จัดทํา
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติในการส่งกองกําลังเข้าร่วมใน
ภารกิจรักษาสันต
             ิภาพผสมระหว่างสหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติในดาร์ฟูร์ (UNAMID)

ต่อมากระทรวงการต่างประเทศได้เสนอเรื่อง การส่งกองพันทหารราบเข้าร่วมใน
ภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่างสหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติในดาร์ฟูร์ (UNAMID) ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เห็นชอบยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ ส่วนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจของกองกําลังทหารไทยในกรอบวงเงิน ๓๕๐ ล้านบาทต่อ
วงรอบ ๒ เดือน ซึ่งสหประชาชาติจะเป็นผู้ให้ก
             ารสนับสนุนโดยประเทศไทยจะต้องสํารองค่าใช้จ่าย
ไปก่อนนั้น ให้กระทรวงกลาโหมขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ และเมื่อ
ได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติแล้ว ให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไปตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง

กระทรวงกลางโหม (กรมยุทธการทหาร) ได้จัดประชุมผู้แทนส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ดําเนินการด้านงบประมาณสนับสนุนปฏิบัติการของกองกําลังเฉพาะกิจ ๓๕๐ ไทย/ดาร์ฟร์

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕
             ๒ โดยกระทรวงกลาโหมเห็น
ว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวยังไม่ชัดเจนว่าในการดําเนินงานจะให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

รายจ่ายหรือเงินทดรองราชการ กระทรวงกลาโหมจึงประสงค์จะขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนมาก fi นร ๐๓๐๑/๑๐๕๐ ลงวันที ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซิงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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             ๒

วันที่๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยขออนุมัติใช้เงินทดรองราชการและนําเงินที่ได้รับจากองค์การ
สหประชาชาติมาใช้คืนเงินทดรองราชการดังกล่าวในภายหลัง

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเสนอความเห็นของกระทรวงการคลัง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว กระทรวงการคลังได้อ้างอิงความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ow) เรื่อง การใช้เงินทดรองราชการเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
สาธารณะ (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๓/๒๕๕๒) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ได้วางแนว
วินิจฉัยว่า การใช้จ่ายเงินทดรองราชการต้องมีลักษณะเ
             ป็นการใช้เงินทดรองราชการจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายไปพลางก่อนและต้องมีการเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้
จ่ายไปแล้ว กรมบัญชีกลางจึงเสนอให้กระทรวงกลาโหมใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
ส่วนเงินที่ได้รับจากองค์การสหประชาชาติให้ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ดังนั้น ในกรณีที่กระทรวงกลาโหมจะขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยจะขออนุมัติใช้เงินทดรองราชการและนําเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การสหประชาชาติมาใช้คืนภายหลัง กระทรวงการคลังมีประเด็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับการ
ช
             ดใช้คืนเงินทดรองราชการว่าจะสามารถใช้เงินสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติมาชดใช้คืน
เงินทดรองราชการแทนการตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการได้หรือไม่
กรมบัญชีกลางจึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการชดใช้เงินทดรองราชการรวมสองประเด็น
ดังนี้

(๑) การใช้และการชดใช้เงินทดรองราชการตามความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ow) ในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๓/๒๕๕๒ หมายถึง การใช้และการชดใช้เงินทดรอง
ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๕ เท่านั้น ใช่หรือไม่

(๒) กระทรวงการคลังจะออกระเบียบว่า
             ด้วยเงินทดรองราชการโดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๒๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ กําหนดให้นําเงิน
ประเภทอื่นที่มิใช่เงินงงบประมาณรายจ่ายมาชดใช้คืนเงินทดรองราชการได้หรือไม่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ได้พิจารณาปัญหาข้อหารือของ
กรมบัญชีกลาง โดยมีผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสํานัก
งบประมาณ) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย) และผู้แทนกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า กระทรวงกลาโหมได้
ประสานกับสํ
             านักงบประมาณเพื่อขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางในการปฏิบัติภารกิจรักษา
สันติภาพฯ แต่จากการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํานักงบประมาณได้แจ้งว่างบประมาณ
รายจ่ายงบกลางประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนภารกิจดังกล่าว จึง
เสนอให้กระทรวงกลาโหมทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอใช้เงินทดรองราชการ ซึ่ง
กระทรวงการคลังเห็นว่า หากต้องมีการเสนอเรื่องนี้เข้าคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อขออนุมัติใน
หลักการให้ใช้เงินทดรองราชการ กระทรวงการคลังก็อาจมีปัญหาข้อกฎหมายในการชดใช้คืนเงิน
ทดรองราชการไ
             ด้ จึงได้หารือมายังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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             คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและคําชี้แจง
เพิ่มเติมของผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า การพิจารณาให้ความเห็นต่อปัญหาข้อ
กฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
นั้น เป็นการให้ความเห็นต่อปัญหาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐหรือตามคําสั่งของ
นายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งปัญหาข้อกฎหมายนั้นต้องมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเป็น
ข้อเท็จจริงที่ยุติแล้ว และหน่วยงานของรัฐนั้นเห็นว่าปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง
นั้นเป็นเหตุให้ไม่อาจปฏิ
             บัติหน้าที่ตามกฎหมายได้โดยถูกต้อง แต่ตามปัญหาที่กรมบัญชีกลาง
หารือมานี้เป็นกรณีเกี่ยวกับการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงกลาโหมขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพฯ ดังนั้น ในเบื้องต้นกระทรวงกลาโหมจึงต้อง
ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณให้ได้ว่าจะใช้งบประมาณส่วนใดในการสนับสนุนภารกิจ
ดังกล่าว หากไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะต้องรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ดังนั้น
กรณีตามข้อหารือของกรมบ
             ัญชีกลางจึงยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดปัญหา

ทางกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) จึงไม่อาจรับข้อหารือนี่ไว้พิจารณาได้

(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม ๒๕๕๒
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